

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum trên địa bàn huyện Đăk Hà

Thực hiện Công văn số 413/SKHĐT-DN ngày 20/3/2018 của Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Kon Tum về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà báo cáo tình hình thực hiện như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện Chương trình:

Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 2020. UBND huyện Đăk Hà chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn huyện Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội.

II. Kết quả triển khai thực hiện:

Toàn thể cán bộ, công chức ý thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tạo điều kiện tốt nhất để đoàn viên thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay và sử dụng vốn vay có hiệu quả để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ.

Phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Kết quả huyện Đăk Hà đạt giải nhì với ý tưởng “Đầu tư cơ sở chế biến mùn cao su tại xã Hà Môn, huyện Đăk Hà”.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất ...

Tổ chức buổi gặp mặt với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện nhằm nắm bắt ý kiến của các doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện và nguyện vọng của các doanh nghiệp về chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp khi đầu tư trên địa bàn huyện.

III. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

Duy trì việc cập nhật, công khai thường xuyên thông tin liên quan đến các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của huyện, Đài Truyền thanh –



Truyền hình huyện cũng như tại công sở của các ngành chức năng để mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu được tiếp cận thông tin dễ dàng.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ Đoàn các cấp về khởi nghiệp; tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp ứng dụng công nghệ mới, khoa học kỹ thuật công nghệ cao.

Tổ chức các sự kiện, hội thảo về khởi nghiệp để tạo sự liên kết các nguồn lực, tạo sự lan tỏa các ý tưởng và tinh thần khởi nghiệp theo mạng lưới liên kết các giữa các huyện trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khác.

Tổ chức các lớp đào tạo, cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm khởi nghiệp, đặc biệt là các đối tượng có ý tưởng, dự án tham gia khởi nghiệp

Tổ chức mở các lớp đào tạo nghề nông nghiệp gắn với thực hành, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ, đồng thời gắn với hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Đắk Hà về tình hình triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum. *HT*

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (B/c);
- Lưu VT. *HT*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT **CHỦ TỊCH**

